

Thời điểm lý tưởng tận dụng “dân số vàng”

Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng đang trong thời kỳ “dân số vàng” với lực lượng lao động dồi dào. Đây là thời điểm lý tưởng tận dụng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

KỶ 1: NGUỒN NHÂN LỰC DỒI DÀO

Ở bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ, muốn phát triển kinh tế - xã hội trước hết phải có nguồn lực lao động bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng. Lao động là một bộ phận của dân số, là một trong những yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế và là yếu tố quyết định nhất bởi mọi của cải vật chất và tinh thần của xã hội đều do con người tạo ra.

Theo chia sẻ của bà Đoàn Thanh Hằng, Phó Chủ tịch trưởng Chi cục Dân số - KHHGD: Số người trong độ tuổi lao động gấp đôi số người phụ thuộc thì được coi là thời kỳ “dân số vàng” và thời kỳ “dân số vàng”

thường kéo dài từ 30 - 35 năm. Ở Việt Nam, thời kỳ “dân số vàng” bắt đầu từ năm 2007 và dự kiến đến năm 2042 thì sẽ kết thúc chu trình này. Hiện nay, dân số Thái Bình khoảng 2 triệu người, trong đó số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 66%. Đây thực sự là nguồn lực cực kỳ quý giá để chúng ta tận dụng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân tích: Nguồn nhân lực là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn lực khác. Nguồn lực

lao động luôn luôn đóng vai trò quyết định đối với mọi hoạt động kinh tế trong các nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nguồn lực lao động ngày càng thể hiện vai trò quyết định, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hơn nữa, Thái Bình cần tận dụng lợi thế về nguồn lực lao động để phát triển kinh tế - xã hội.

Có vị trí địa lý thuận lợi, là địa bàn chiến lược nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy là cực tăng trưởng quan trọng, lĩnh ấn tiên phong đột phá

phát triển kinh tế nhằm đưa Thái Bình phát triển nhanh và bền vững. Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 1 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với khoảng 14.000 lao động đang làm việc. Thái Thụy hiện có 126.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 49% dân số. Quy mô dân số và lực lượng lao động như vậy đã mở ra cơ hội lớn để huyện tận dụng thời cơ, đột phá phát triển kinh tế - xã hội.

Hay như Tiên Hải, hiện nay dân số của huyện khoảng 215.000 người,



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu (khu công nghiệp Tiên Hải).

trong đó số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 50%. Tiên Hải cũng là huyện nằm trong Khu kinh tế Thái Bình với rất nhiều thời cơ thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Với số lượng lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và ngư nghiệp, huyện có lợi thế rất lớn về con người trong thời kỳ phát triển hiện nay.

Thời gian qua, Thái Bình tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư kinh doanh. Đã có nhiều tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào Thái Bình, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ông Đặng Văn Bắc, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà các

nhà đầu tư lớn lại chọn Thái Bình làm địa điểm đặt nhà máy. Trước khi đi đến quyết định đó, họ đã tìm hiểu rất kỹ về vị trí địa lý và đặc biệt là nguồn lực lao động của tỉnh cũng như vùng lân cận. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn cả trong và ngoài nước đang tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Thái Bình, điều đó cho thấy họ đánh giá cao nguồn lực lao động của tỉnh.

Ông Xu Bin, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kim Sơn Việt Nam cho biết: Trước khi đầu tư nhà máy tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ các tiềm năng, thế mạnh và các điều kiện thuận lợi của tỉnh Thái Bình. Tôi đánh giá cao nguồn nhân lực dồi dào của Thái Bình và khu vực phụ cận. Đây là một trong những lý do rất quan trọng để chúng tôi quyết định đặt nhà máy sản xuất ở đây. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp, nhanh chóng ổn định sản xuất, mang lại lợi nhuận kinh tế.

Thời kỳ “dân số vàng” là cơ hội để Thái Bình thúc đẩy tăng trưởng nhanh mọi mặt của đời sống xã hội. Khi đi qua chu trình “dân số vàng” sẽ mất rất lâu để quay trở lại, vì vậy tỉnh cần chớp lấy cơ hội này để đẩy nhanh tiến trình phát triển. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

(còn nữa)
ĐỖ HỒNG GIÀ

THÁI THUY

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc



Mô hình “Camera giám sát an ninh” ở xã Thụy Trinh (Thái Thụy) góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Thời gian qua, huyện Thái Thụy có nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Thụy Trinh có 6 thôn, hơn 2.200 hộ, gần 7.600 nhân khẩu. Địa bàn xa giáp ranh thị trấn Diêm Điền, có quốc lộ 37B đi qua và nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT). Thiếu tá Nguyễn Quang Thanh, Trưởng Công an xã cho biết: Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động đông đảo nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Hiện xã duy trì 79 tổ dân cư tự quản, xây dựng thành công các mô hình: “Công trường an toàn giao thông”, “Camera giám sát an ninh”, “Thôn, khu dân cư không ma túy”... Thông qua các mô hình đã giúp mọi người, mọi nhà nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, luôn tương trợ, giúp đỡ nhau và cũng là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an xã trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điện hình, khoảng 22 giờ ngày 8/1/2024, qua camera giám sát an ninh đã

phát hiện một số đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã đã bắt giữ tại nhà ở Nguyễn Văn Trấn, sinh năm 1969, thôn Bắc Ô Trinh đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng tham gia tố giác sử dụng trái phép chất ma túy còn có các đối tượng: Đỗ Cảnh Tuấn, Nguyễn Xuân Toàn, Nguyễn Công Trước, đều thường trú tại thôn Bắc Ô Trinh. Đây là điểm phát tạt về ma túy trên địa bàn.

Ngoài xây dựng hiệu quả các mô hình bảo đảm ANTT, Công an xã Thụy Trinh còn đa dạng hình thức tố giác tội phạm, công khai số điện thoại của Công an xã, công an khu vực. Với nhiều cách làm sáng tạo, Thụy Trinh là một trong những điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.

Ông Nguyễn Năng Cẩn, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Ô Trinh, xã Thụy Trinh cho biết: Trước đây, địa bàn thôn khá phức tạp về tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội. Từ khi thành lập tổ dân cư tự quản đã phối hợp với công an khu vực tuần tra vào ban đêm, tấn suất tuần tra 10 - 12 đêm/tháng, cùng với hệ thống camera an ninh đã giám sát chặt chẽ các khu vực giáp ranh, trọng điểm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi

vi phạm pháp luật, qua đó nhân dân ngày càng tin tưởng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Không chỉ ở Thụy Trinh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả, lan tỏa trong các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy, nhất là những địa phương có dự án trọng điểm, nhạy cảm về ANTT như An Tân, Thụy Trường, Thái Đô, Thụy Liên, thị trấn Diêm Điền... Qua thực hiện phong trào đã khẳng định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng quân sự, biên phòng và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ông Ngô Quốc Doanh, Chủ tịch UBND xã Thụy Sơn cho biết: Địa phương có cụm công nghiệp Thụy Sơn nên việc xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình an toàn về ANTT được đặc biệt chú trọng. Thực hiện mô hình “Cụm công nghiệp an toàn về ANTT”, Công an xã thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp với Ban Quản lý cụm công nghiệp, các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp bảo đảm ANTT; phối hợp với tổ bảo vệ cụm công nghiệp, doanh nghiệp tố giác nắm bắt tình hình, tuần tra ban đêm nhằm phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền,

phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân, người lao động và nhân dân, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... không để phát sinh phức tạp về ANTT. Ngoài duy trì mô hình “Cụm công nghiệp an toàn về ANTT”, xã còn duy trì một số mô hình về ANTT như “Họ giáo không ma túy”, “Thôn không ma túy”, “Bảo đảm an toàn giao thông đường tỉnh ĐT.456”... Các mô hình phòng, chống tội phạm luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, kiện toàn, hoạt động thực sự hiệu quả. Nhiều năm địa bàn không có trọng án xảy ra, các tệ nạn xã hội giảm, nhân dân đoàn kết, làng xóm bình yên.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện Thái Thụy có 14 loại mô hình với 911 tổ tự quản ở 31/36 xã, thị trấn. Từ năm 2023 đến nay, từ mô hình tự quản, tự phòng, các địa phương đã giải quyết và hòa giải thành công tại cơ sở 234 vụ việc liên quan đến ANTT; quản lý, giúp đỡ 230 người tái hòa nhập cộng đồng; phát hiện, cung cấp gần 300 nguồn tin giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 50 vụ việc. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cơ bản được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Lê Đình Hưng, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thị huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động mạnh mẽ, có chiều sâu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của các mô hình để có kế hoạch xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình chất lượng; đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng chủ trọng công tác tuyên truyền; tổ chức đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

NGUYỄN THẨM

Khoa học công nghệ - nền tảng chiến lược phát triển của Thai Binh Seed

Là doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN), thời gian qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed đã ứng dụng KHCN một cách chủ động, đồng bộ, toàn diện và phù hợp với từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, đưa Thai Binh Seed trở thành 1 trong 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong 5 năm liên tục và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam.

Công nghệ chỉnh sửa hệ gen cây trồng là công nghệ mới của thế giới. Từ năm 2018 - 2021, Thai Binh Seed đã chủ trì, phối hợp với Viện Di truyền nông nghiệp thực hiện dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử và chỉnh sửa hệ gen trong chọn tạo giống lúa năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh và bất lợi ngoại cảnh”, trong đó thành công cải tiến giống lúa BC15 có 2 gen kháng đạo ôn Pik-h và PIZ5 và giống lúa TBR225 có 2 gen kháng bạc lá Xa5 và Xa7, được nông dân cả nước tin dùng. Ông Đào Văn Thống, Giám đốc HTX DVNN xã Độc Lập (Hưng Hà) cho biết: Tôi thấy bộ giống lúa của Thai Binh Seed không chỉ đa dạng các phân khúc mà còn nhiều ưu điểm: năng suất cao, chống chịu sâu bệnh và ngoại cảnh tốt. Đặc biệt, việc chuyển thành công gen kháng bệnh giúp các giống lúa hoàn hảo hơn. Mới đây, Thai Binh Seed giới thiệu giống lúa mới TBR87, qua tham quan tôi thấy giống này có triển vọng nhân rộng để canh tác bởi có nhiều ưu điểm như: năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp công tác luân canh tại nhiều địa phương.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thai Binh Seed cho biết: Từ những năm 2000, Thai Binh Seed đã xây dựng chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột chính là: nguồn nhân lực chất lượng - KHCN - quan hệ hợp tác. Trong chiến lược này, vai trò của con người được đặt lên hàng đầu, KHCN là nền tảng của chiến lược phát triển, quan hệ hợp tác chính là điều kiện để phát triển KHCN. Quan hệ, hợp tác, liên kết là cầu nối để nâng cao trình độ, là tiền đề để tiếp thu và chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực. Nhận thức được ứng dụng KHCN vào hoạt động của doanh nghiệp là động lực phát triển, Thai Binh

Seed đã chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế. Năm 2002, Thai Binh Seed đã tham gia Hiệp hội Giống cây trồng châu Á Thái Bình Dương (APSA). Hiện nay, Thai Binh Seed có quan hệ hợp tác với các viện chuyên ngành trong nước và nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nước ngoài. Tổ chức nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được coi là hướng mũi nhọn trong hoạt động KHCN. Năm 2002, chúng tôi thành lập phòng nghiên cứu phát triển, năm 2007 thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, năm 2019 thành lập viện nghiên cứu cây trồng. Đây là viện nghiên cứu trực thuộc công ty phát triển sản phẩm mới, năm 2019 thành lập viện nghiên cứu cây trồng Việt Nam và khối doanh nghiệp Thái Bình. Viện nghiên cứu của chúng tôi đã ứng dụng công nghệ sinh học phân tử trong nghiên cứu và chọn lọc, chỉnh sửa giống mới. Mỗi năm, Thai Binh Seed thực hiện hàng chục đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, bộ, tỉnh và doanh nghiệp. Ngoài ra, Thai Binh Seed cũng hợp tác nghiên cứu với rất nhiều viện chuyên ngành và các trường đại học trong và ngoài nước. Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu mỗi năm hàng chục tỷ đồng.

Sau hơn 20 năm thực hiện chiến lược phát triển, Thai Binh Seed đã được công nhận 20 giống quốc gia, mua bản quyền 7 giống từ các viện nhà nước và các nhà khoa học. Các giống cây trồng của Thai Binh Seed sau khi được công nhận đã nhanh chóng trở thành những giống chủ lực trong cơ cấu sản xuất của các địa phương và chiếm khoảng 20% thị phần giống lúa cả nước, góp phần làm tăng thu nhập cho nông dân hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm; làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, thay đổi tập quán canh tác, nâng cao đời sống nông dân, xóa đói giảm nghèo, hạn chế nhập khẩu giống, giảm chi ngân sách và ngoại tệ để nhập khẩu giống lúa cho đất nước.

Từ kết quả ứng dụng KHCN vào hoạt động, Thai Binh Seed liên tục phát triển với tốc độ cao, trở thành 1 trong số 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 5 năm liên tục và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam với 11 chi nhánh hoạt động trên cả nước; phòng thí nghiệm quốc gia VILAS110 và nguồn nhân lực với 52% lao động có trình độ đại học trở lên. Không chỉ nghiên cứu KHCN mà Thai Binh Seed còn chuyển giao kết quả nghiên cứu và tiến bộ

kỹ thuật cho nông dân cả nước. Thông qua “liên kết 4 nhà”, Thai Binh Seed đã tổ chức vận chuyển tập trung ở hơn 70 điểm trên cả nước với diện tích 7.000 - 8.000ha/năm; thực hiện tiêu thụ cho nông dân tại các điểm liên kết 30.000 tấn giống nguyên liệu và lương thực.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những ưu tiên của nền nông nghiệp Việt Nam là ứng dụng công nghệ sinh học. Đây cũng là định hướng mà Thai Binh Seed hướng tới. “Doanh nghiệp chủ động ứng dụng KHCN một cách sáng tạo, toàn diện trên cơ sở nguồn lực của mình cùng sự giúp đỡ của Nhà nước với những cơ chế, chính sách phù hợp, kết hợp với sự liên kết, hợp tác chân thành, có trách nhiệm với các đối tác trong và ngoài nước chắc chắn sẽ thành công. Chúng tôi đã xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu trở thành trung tâm giống cây trồng của cả nước, trong đó KHCN tiếp tục được coi là nền tảng chiến lược để phát triển” - Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thai Binh Seed chia sẻ.

NGÂN HUYỀN



Đến nay, Thai Binh Seed có 4 giống ngô nếp lai, ngô lai được công nhận lưu hành, đang hoàn thiện kết quả khảo nghiệm và công nhận 3 giống.